



ที่ นธ ๐๐๑๗.๕/ว ๒๕๖๗

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ถนนศูนย์ราชการ นธ ๙๖๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการและนายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นธ ๐๐๑๗.๕/ว ๑๘๘๔ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดนครราชสีมา ได้ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ และประชาชน ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบตลอดจนเป็นการจูงใจกระตุ้นและเร่งเร้าให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว จังหวัดนครราชสีมาจึงขอส่งสำเนาประกาศจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้ท่านปิดประกาศดังกล่าวในสถานที่เปิดเผย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ หากมีข้อคัดค้านหรือการโต้แย้ง ขอให้แจ้งคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกรัฐ ทลีเส็น)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร/โทรสาร ๐๗๓-๖๔๒๖๓๗



ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ และประชาชน ให้ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติและประกาศให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ ตลอดจนเป็นการจูงใจกระตุ้นและเร่งเร้าให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกระดับจังหวัดได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

กลุ่มข้าราชการ ระดับหัวหน้าส่วนราชการ	ได้แก่
๑. พันตำรวจเอก ศุภกร พึ่งรงค์	ตำแหน่ง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสุโขทัย-ลก สังกัด สถานีตำรวจภูธรสุโขทัย-ลก สาขาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
๒. นางสาวอารีย์ อ่องสว่าง	ตำแหน่ง นักวิชาวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส สาขาจิตบริการสาธารณะ
กลุ่มข้าราชการ ระดับผู้ปฏิบัติ หรือเทียบเท่า	ได้แก่
๑. นางวาสนา กาญจนะ	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัด โรงพยาบาลตากใบ สาขาจิตบริการสาธารณะ
๒. นายอริยศ เอนก	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา	ได้แก่
๑. นางนิรุไอนี หะยีนีเลาะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุกิตประชาอุปถัมภ์ สังกัด โรงเรียนบุกิตประชาอุปถัมภ์ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๒. นางสาวยามีละห์ สุกี	ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัด โรงเรียนอนุบาลระแงะ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

/กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น...

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ นายสุชีพ มณีโชติ	ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาระยะ สังกัด การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มผู้นำท้องที่และกลุ่มผู้นำท้องถิ่น ๑. นายมุฮัมมัด สาและ	ได้แก่ ตำแหน่ง กำนันตำบลบาเราะห์ใต้ สังกัด ที่ทำการปกครองอำเภอบาเจาะ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๑. นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์	ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส สังกัด เทศบาลเมืองนราธิวาส สาขา จิตบริการสาธารณะ
กลุ่มสตรีและกลุ่มเด็ก/เยาวชน นางจันทรา ศรีนาเมือง	ได้แก่ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากใบ สาขาจิตบริการสาธารณะ
กลุ่มผู้นำศาสนา หรือผู้ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา ได้แก่	
๑. นายอัครนัน มะดาฮ๊ะ	ตำแหน่ง อิหม่าม ประจำมัสยิดอัลฮิลาลียะห์ สังกัด มัสยิด อัลฮิลาลียะห์ บ้านลูกกือเล อำเภอเรือเสาะ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๒. นายมุฮัมมัด สันหมาน	ตำแหน่ง อิหม่าม ประจำมัสยิด อัลฮุดดา บ้านลูโบนีอริง สังกัด มัสยิด อัลฮุดดา บ้านลูโบนีอริง อำเภอยี่งอ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มผู้ประกอบการ ได้แก่	
๑. นายสมโภช เจนพาณิชย์พงศ์	ตำแหน่ง ผู้จัดการร้านไทยรุ่งเรือง สังกัด ร้านไทยรุ่งเรือง สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ
๒. ว่าที่ร้อยตรี เจตน์ มหาหามะ	ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร สังกัดบริษัท ชันโฟรเซน ฟู้ด จำกัด สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร สื่อมวลชน หรือประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ ได้แก่	
นายรพี มามะ	ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมสื่อมวลชน สังกัด สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขา สื่อมวลชน

ทั้งนี้ หากผู้ใดเห็นว่าบุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติ ประวัติ และผลงานไม่เหมาะสม ให้แจ้ง คัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ประกาศฉบับนี้ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือโต้แย้ง จังหวัดนราธิวาสจะส่งรายชื่อประวัติบุคคล และผลงานเพื่อให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลับกรองผลงานต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายเอกรัฐ หลีเส็น)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส